



ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**แผนลดทอนสอบในนวมุขย์**  
**สทวิจเฮ**  
**วัดขึ้นเควิดได้ผลดี**

ตลาดหุ้นแข็งทันทันที่  
จีนก็คิด'ยาต้าน'ได้  
ของไทยก็ก้าวหน้า  
ข้อทกลอง-ใน'สิง'

ความหวังเริ่มมา หลังบริษัทฯ ใน  
สหรัฐประกาศผลการทดลองวัคซีน  
ป้องกันโควิด-19 ในอาสาสมัคร  
ประสบความสำเร็จ ส่งผลหุ่นดีดีขึ้นทันที  
ทั่วโลก ขณะที่ไทย ★ มีต่อหน้า 14



ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

**แผนทดสอบ ☆ ต่อจากหน้า 1**  
ผู้ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ยังเป็นศูนย์กลางล่าสุด พบเพิ่มอีก 2 รายในนครวิเวศติดจากคนในครอบครัวที่ป่วยก่อนหน้า แต่ยอดตายยังเท่าเดิม ด้านองค์การเภสัชกรรมให้ความมั่นใจสารออกฤทธิ์ 7 ยาสำคัญในการรักษาโรคโควิด-19 มากเพียงพอพร้อมเดินทางผลิตยาเอง คาดเริ่มได้ปี 64 ส่วนวัคซีนที่จุฬาฯทำร่วมกับ สธ.-วช. เตรียมทดสอบในลิงได้สัปดาห์หน้า

แม้ปัจจุบันไทยยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง แต่พบในจำนวนที่น้อยเป็นเลขตัวเดียว และไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มมาตลอดสัปดาห์ ขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสก่อโรคโควิด-19 ทั้งจากในต่างประเทศและในไทย ออกมาให้ใจขึ้น

**★ ป่วยเพิ่ม 2 รายในนครวิเวศ**  
ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ดึงสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 19 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย ว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย ทำให้ยอดสะสม 3,033 ราย หายป่วยสะสม 2,857 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 56 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 2 รายมาจาก จ.นครราชสีมา เข้มโยง

กับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นพ่อที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุโขทัย โดยรายแรกเป็นหญิงไทย อายุ 36 ปี เป็นลูกสาวและอีกรายเป็นชายไทย อายุ 42 ปี เป็นลูกเขย ที่ไปเฝ้าไข้พ่อ ซึ่งป่วยเป็นโควิด-19 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. มีการตรวจหาเชื้อครั้งแรกไม่พบเชื้อ และตรวจซ้ำวันที่ 14 พ.ค. พบว่าติดเชื้อโควิด-19 จากการสอบสวนประวัติอาศัยอยู่ในบ้านกันแค่ 2 คน ไม่มีผู้สัมผัสใกล้ชิดรายอื่น

**★ คนขอตรวจเชื้อเพิ่มขึ้น**  
นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตาม ตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 จนถึงวันที่ 18 พ.ค. จำนวน 3,031 ราย มาจากการขอเข้าไปตรวจเอง 1,585 ราย หรือร้อยละ 52 รองลงมาคือ ติดตามผู้สัมผัส 1,186 ราย หรือร้อยละ 39 จะเห็นว่าหลังจากเราปรับเกณฑ์การเข้าตรวจเชื้อให้ง่ายขึ้น ทำให้มีผู้เดินทางมาตรวจมากขึ้น เพราะมีทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่สามารถตรวจได้มีกว่า 100 แห่ง หากใครมีอาการสงสัยเข้าไปตรวจได้ฟรี

**★ ต้องฝรั่งเศสติดเชื้อพุ่งหลังเปิดเรียน**  
นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 4,891,330 เสียชีวิต 320,134 ราย ส่วนข่าวที่น่าสนใจจากต่างประเทศคือที่ประเทศฝรั่งเศส ภายหลังมีการคลายล็อกให้เปิดสถานศึกษา ทำให้เด็ก 1 ใน 8 มาเรียน พบว่า

ในสัปดาห์เดียวมีการติดเชื้อ 70 ราย แต่ยังไม่มีการระบุแน่ชัดว่าเป็นนักเรียนหรือครู ดังนั้นเราต้องศึกษาและเรียนรู้จากประเทศอื่นๆ เพื่อปรับใช้ส่วนการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนั้น วันที่ 19 พ.ค. จะมีคนไทยกลับจากเนเธอร์แลนด์ 34 ราย ฝรั่งเศส 40 ราย ญี่ปุ่น 61 ราย จีน 38 ราย สหรัฐอเมริกา 216 ราย และวันที่ 20 พ.ค. รัสเซีย 78 ราย อาร์เจนตินา 10 ราย บราซิล ซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษา 58 ราย อินเดีย 219 ราย ซิลี 7 ราย

**★ สำรอง “ยาฟาวิพิราเวียร์” 4 แสนเม็ด**  
ต่อมาที่กระทรวงสาธารณสุข นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การเภสัชกรรม (อก.) กล่าวในการแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า สำหรับการจัดหาการรักษาโรคโควิด-19 นั้น มียาที่ใช้ร่วมกัน 7 ตัว โดย อก.ผลิตเอง 5 รายการ ประกอบด้วย 1.ยาคลอโรควิน รักษาโรคมalaria เร็ว สำรองไว้ 1.8 ล้านเม็ด 2.ยาต้านไวรัสถอดรหัสผสม โลกพินาเวียร์ และริโทนาเวียร์ (Lopinavir/Ritonavir) สำรองไว้ 30.6 ล้านเม็ด 3.ยาต้านไวรัสเอสดีคาร์นาเวียร์ (Darunavir) สำรองไว้ 1.9 ล้านเม็ด 4.ยาต้านไวรัสถอดรหัสริโทนาเวียร์ (Ritonavir) สำรองไว้ 1.9 ล้านเม็ด 5.ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) ยาปฏิชีวนะใช้รักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย สำรองไว้ 3.4





ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

ด้านเม็ด ส่วนยาอีก 2 รายการคือ ยาไฮดรอกซิคโลโรควิน ได้จัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศแล้ว 1.09 ล้านเม็ด และยาฟาวิราเวียร์ ซึ่งเป็นยาสำคัญตัวหนึ่งที่ใช้ในการรักษา อภ.และกรมควบคุมโรค ได้มีการจัดซื้อแล้ว 187,000 เม็ด กระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆแล้วประมาณ 100,000 เม็ด ยังมียาสำรองในคลังของ อภ.ประมาณ 87,000 เม็ด และจะส่งมอบเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคมเพื่อสำรองไว้อีก 803,860 เม็ด ซึ่งจะทำให้มียาฟาวิราเวียร์ใช้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

**★ ผลิตยาเองไว้ใช้ระยะยาว**

ภญ.นันทกาญจน์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้เพื่อความยั่งยืนทางยา องค์การเภสัชกรรมยังได้มีการนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยาฟาวิราเวียร์ เข้ามาในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตยาขนาด 200 มิลลิกรัม ได้ภายในเดือน ม.ค.2564 จากนั้นประมาณปลายปี 64 จะรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนและประมาณต้นปี 65 คงได้ผลิตออกมาเพื่อจำหน่ายได้ ซึ่งจะทำให้มียาสำรองไว้ใช้ในอนาคต เพราะคาดว่าโรคโควิด-19 คงอยู่กับเราไปอีกนาน

**★ วางแผนผลิต-จัดหาวัคซีนโควิด-19**

เมื่อถามถึงความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภญ.นันทกาญจน์กล่าวว่า ทั่วโลกมีการพัฒนาวัคซีนกันตลอด เช่นเดียวกับไทยที่มี

หลายหน่วยงานร่วมกันพัฒนาทั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือของสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่กำลังพัฒนาในสัตว์ทดลอง ส่วนขององค์การเภสัชกรรม มีการวางแผนหลายแนวทาง ตั้งแต่ไปซื้อวัคซีนจากประเทศที่สามารถผลิตได้มาบรรจุในไทย หรืออาจไปขอซื้อสูตรมาผสมเองในประเทศ เป็นต้น

**★ ไทยเตรียมทดสอบวัคซีนในลิง**

ด้านนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีข่าวดีสำหรับการผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ล่าสุดงานวิจัย "วัคซีนชนิด mRNA" ที่ศูนย์วิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่อมบอบให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับผิดชอบประสบความสำเร็จในระดับดีหลังทดสอบในหนูทดลองแล้ว โดยผลการคัดกรองเบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าให้ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า Neutralizing antibody ในระดับที่สูงถึง 1:8000 ทั้งนี้ กำลังเตรียมจะทดสอบในลิงในประเทศไทยสัปดาห์หน้าต่อไป

**★ มั่นใจไทยมีวัคซีนใช้เพียงพอ**

รมว.การอุดมศึกษา กล่าวว่า ขณะเดียวกันได้มีการประสานเตรียมการผลิตวัคซีนชุดแรกกับโรงงานผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

เพื่อนำมาใช้ทดสอบในคนตามขั้นตอนมาตรฐานสากล รวมทั้งได้ประสานกับบริษัท Bionet Asia ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของไทยเตรียมการในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก โรงงานผลิตวัคซีนต้นแบบ ซึ่งเชื่อว่าสำเร็จจนถึงขั้นสุดท้ายคือ ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยี mRNA ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่มากที่สุดในประเทศไทยและนำมาใช้ช่วยคนไทยในการป้องกันโควิด-19 ทั้งนี้ พลอ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเมื่อมีวัคซีนโรคโควิด-19 ใช้แล้ว ไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่มีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอสำหรับคนไทย

**★ 5 ชาติทดลองในคนแล้ว**

นายสุวิทย์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตนได้สั่งการให้กระทรวงการอุดมศึกษา วัฒนธรรมกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนให้มีการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอ โดยใช้ 8 แนวทางควบคู่กันไป คือ การสนับสนุนการวิจัยในประเทศ การร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ และการทำงานจตุรภาคีกับผู้ผลิตภาควิชาการ ภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้ให้ทุนวิจัยเรื่องวัคซีนโควิด-19 แล้ว 5 โครงการ ในหลายสถาบัน ซึ่งหลายแห่งมีความก้าวหน้าจนถึงขั้นทดสอบในสัตว์ทดลองแล้ว อย่างไรก็ตาม ความ

☆ มีต่อหน้า 15





ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

**แผนทดสอบ ☆ ต่อจากหน้า 14**

ท่าทายของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คือการบริหารจัดการให้แน่ใจว่าจะมีวัคซีนใช้งานได้อย่างรวดเร็วและจำนวนเพียงพอ ซึ่งต้องเตรียมการทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาและการผลิตควบคู่กันไปรวมทั้งการวางแผนถ่ายเทเทคโนโลยีสู่บริษัทผลิตวัคซีนในประเทศไทย ขณะนี้ปัจจุบัน มีวัคซีนต้นแบบที่เข้าทดสอบในสัตว์ทดลองมากกว่า 150 ชนิดและอย่างน้อยมี 10 ชนิดที่เริ่มทดสอบในอาสาสมัครแล้วอย่างน้อย 5 ประเทศ คือ จีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี และแคนาดา

**★ ทดสอบวัคซีนขั้นแรกได้ผล**

วันเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าการคิดค้นวัคซีนยับยั้งไวรัสก่อโรคโควิด-19 ที่มีหลายประเทศทั่วโลกกำลังทำอยู่ โดยที่สหรัฐอเมริกา บริษัทเวชภัณฑ์โมเดอร์นาร่วมกับสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อของสหรัฐฯ เผยรายละเอียดการทดสอบวัคซีนรุ่นใหม่เรียกว่า mRNA-1273 กับอาสาสมัคร 8 คนแรก จากทั้งหมด 45 คน ผล

ปรากฏว่า วัคซีนรุ่นทดลองที่ผลิตจากหัตถ์กรรมของไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลให้ร่างกายของผู้ทดลองผลิตภูมิคุ้มกันต้านไวรัสที่มีคุณสมบัติคล้ายกับภูมิคุ้มกันในคนที่หายป่วยจากเชื้อโควิด-19 ขึ้นมาได้สำเร็จ

**★ ลุยทดสอบต่อเนื่อง ก.ก.**

นายทาล แซกส์ หัวหน้าทีมวิจัยของบริษัทโมเดอร์นาเผยว่าการทดสอบวัคซีนในหนูก่อนหน้านี้มีแสดงผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจเช่นกัน สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสในปอดได้ กระนั้นขอย้ำว่าการทดสอบในมนุษย์ครั้งนี้ เป็นเพียงการฉีดวัคซีนเพื่อดูความปลอดภัยและผลกระทบต่อข้างเคียงเท่านั้น โดยฉีดให้ในปริมาณน้อยหรือปานกลาง เพราะหากฉีดในปริมาณมากจะมีผลข้างเคียงตามมาแต่ไม่ขอเผยแพร่ละเอียดเพิ่มเติม โดยผู้รับวัคซีนในปริมาณน้อย ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต้านไวรัสในระดับเดียวกับคนที่หายป่วย ขณะที่ผู้รับวัคซีนในปริมาณปานกลาง ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต้านไวรัสในระดับที่มากกว่าคนที่หายป่วย ส่วนการทดสอบเพื่อดูประสิทธิภาพที่แท้จริงของวัคซีน mRNA-1273 จะดำเนินการต่อไปในเดือน ก.ค.นี้

**★ ลองใช้ภูมิคุ้มกันฆ่าไวรัสโควิด-19**

ขณะที่สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานอ้างการเปิดเผยของนักวิจัยในสวีเดน เซอร์แลนด์ และสหรัฐฯ ว่าจากจรรยาวัด้วยภูมิคุ้มกันของผู้ที่หายป่วยจากโรคซาร์สมือปี 2546 มาทดสอบใช้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลปรากฏว่า ชุดภูมิคุ้มกันตัวอย่าง 8 ประเภทจากทั้งหมด 25 ประเภท มีประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสและเซลล์ของร่างกายที่คิดไวรัสในจำนวนนี้มีภูมิคุ้มกันตัวอย่าง ประเภทที่วิจัยให้ชื่อว่า S809 สามารถยับยั้งไวรัสก่อโรคโควิด-19 อย่างได้ผลและเมื่อนำ S809 ไปใช้ร่วมกับภูมิคุ้มกันตัวอย่างชนิดอื่นๆ ผลให้ภูมิคุ้มกันตัวอย่างสามารถเข้าเล่นงานไวรัสโคโรนา 2019 ประเภทต่างๆที่มีเปลือกโปรตีนแตกต่างกันออกไปได้โดยตรง ซึ่งถือเป็นการลดโอกาสที่ไวรัสจะกลายพันธุ์ อื่นๆ ทีมวิจัยระบุว่า การวิจัยครั้งนี้มีแนวคิดจากการที่โรคซาร์สและโควิด-19 เริ่มมาจากไวรัสโคโรนาเหมือนกัน และแม้จะเป็นการทดลองเพียงในห้องแล็บ ยังไม่ได้ทดสอบกับคน แต่เชื่อว่าจะพัฒนาต่อยอดได้

**★ ทรัมป์อวยยาต้านมาลาเรีย**

นอกจากนี้ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนยาต้านโรคมมาเลีย ไฮดรอกซีคลอโรควินอีกครั้ง โดยระบุว่าตัวเองทานยาตัวนี้ทุกวัน ติดต่อกันมาแล้วปีครึ่งแล้ว และสุขภาพแข็งแรงดี แม้จะมีเจ้าหน้าที่ในทำเนียบขาวติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า องค์การอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐฯ (FDA) รวมถึง

ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเคยเตือนว่าการใช้ยาดังกล่าวมีผลข้างเคียงต่อหัวใจและใช้ไม่ได้ผลกับโรคโควิด-19

**★ เงินโยกย้ายด้านจากภูมิคุ้มกัน**

ส่วนนายเฉินนี้ เขียะ ผู้อำนวยการศูนย์คิดค้นทางพันธุกรรมศาสตร์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยปักกิ่งของจีน เปิดเผยว่า ทีมงานอยู่ระหว่างคิดค้นยาต้านไวรัสโควิด-19 ชนิดใหม่ ที่ยังไม่ได้กำหนดชื่อชัดเจน โดยเป็นยาที่ผลิตจากสารภูมิคุ้มกันของคนที่หายป่วยจากไวรัสโควิด-19 จำนวน 60 คน ซึ่งการทดสอบใช้ยากับหนูที่ติดเชื้อไวรัสมานาน 5 วัน ได้ส่งผลให้จำนวนไวรัสลดลงถึง 2,500 เท่า พร้อมเชื่อว่ายาดังกล่าวจะทำให้ผู้ติดเชื้อฟื้นตัวเร็วกว่าเดิม ทั้งเกิดภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัสระยะสั้น ทั้งนี้ ทีมวิจัยจีนเผยว่า จะทดสอบขั้นต่อไปในมนุษย์ที่ออสเตรเลีย และเชื่อว่าจะผลิตสำเร็จพร้อมใช้งานในช่วงสิ้นปีนี้

**★ ตลาดหุ้นตอบรับข่าววัคซีน**

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า จากข่าวความคืบหน้าวัคซีนและยาต้านไวรัสครั้งนี้ ได้ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวบวก โดยตลาดออสเตรเลียและฮ่องกงปรับตัวบวก 2 เปอร์เซ็นต์ ตลาดหุ้นเกาหลีใต้บวก 2.8 เปอร์เซ็นต์ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นบวก 2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้งเอสแอนด์พี 500 ดาวน์โจนส์ และแนสแด็ก ปรับตัวบวกที่ 2.44-3.85 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงข่าวความคืบหน้าการผลิตวัคซีน mRNA-1273 ได้ส่งผลให้หุ้นบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐฯ ที่ยังเป็นผู้ผลิตยาต้านมาลาเรียคลอโรควินรายใหญ่ด้วย พุ่งขึ้นไป 20 เปอร์เซ็นต์

**★ หุ้นไทยดีดรับข่าวดีด้วย**

เช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยตลอดวันที่ 19 พ.ค. ว่า หลังจากมีข่าวความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ออกมา นักลงทุนเข้าใจซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน ดันดัชนีปรับตัวขึ้นแรงตลอดทั้งวัน ก่อนมาปิดทำการที่ระดับ 1,309.96 จุด บวก 28.42 จุด มีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น 78,863.55 ล้านบาท กองทุนในประเทศยังคงเป็นผู้ออกสุทธิสุทธิ 4,411.05 ล้านบาท โดยข่าวดีที่เป็นปัจจัยหนุนให้นักลงทุนกลับเข้ามาซื้อหุ้น เป็นเรื่องความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 รวมถึงราคามันในในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้น ดันราคาหุ้นกลุ่มพลังงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ นักลงทุนยังคาดหวังว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีการประชุมวันที่ 20 พ.ค. จะพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ลงสู่ระดับร้อยละ 0.50 ล่าสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อพยุงเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจัยหนุนการลงทุนในตลาดหุ้น

**★ อุดรฯส่งตัวผู้ถูกกัก 102 คน**

สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศ ที่สายสิริโอบ อากาศร้อนพกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ร่วมพิธีปล่อยตัวชาวอุดรธานีจำนวน





ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

102 คน ที่เดินทางกลับจาก จ.ภูเก็ต หลังเข้าสู่อการ กักตัวครบ 14 วัน พร้อมมอบถุงยังชีพจากทางเหล่า กาศาชาจังหวัด และหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวได้ เฝ้าระวังและสังเกตอาการครบตามระยะเวลาที่เข้า- พนังกานควบคุมโรคติดต่อกำหนด บุคคลดังกล่าว สามารถประกอบอาชีพ ร่วมกิจกรรม หรือปฏิบัติการกิจ ได้ตามปกติ สำหรับชาว จ.อุตรธานี เดินทางกลับมา จาก จ.ภูเก็ต มีทั้งสิ้น 470 คน ครอบคลุมกักตัว 207 คน ยังเหลือผู้ต้องกักตัวตามศูนย์ต่างๆ 263 คน

★ ดับบรณไฟไม่ติดโควิด-19

ที่ จ.พิจิตร นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กล่าวถึงกรณีนายวุฒิชัย ชันตามมาตร อายุ 40 ปี คน กทม.โดยสารมากรับ รถไฟขบวน 201 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก มีอาการไข้ และหมดสติขณะเดินทางมาถึงสถานีรถไฟบางมุลมาก อ.บางมุลมาก จ.พิจิตร เหตุเกิดเวลา 16.00 น. วันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่รับนำตัวส่ง รพ.บางมุลมาก แพทย์ตรวจพบมีไข้สูง 39.3 องศาเซลเซียส ช่วยเหลือ รักษาตามหลักวิชาการประมาณ 30 นาที แต่ชาย คนดังกล่าวเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากนั้นโรงพยาบาล เก็บสารคัดหลั่งไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามแนวทาง ปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งตรวจที่ศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 3 นครสวรรค์ ผลเป็น ลบไม่ปรากฏเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ต้องขอแสดงความ เสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย

★ สตูลสกัดการแพร่ระบาด

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลา- กลางจังหวัดสตูล นายวันนิพนธ์ เริงจันทร์ ผวจ. สตูลเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการป้องกัน สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.สตูล ครั้งที่ 9 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงส่วนการเตรียม ความพร้อมการปฏิบัติศาสนกิจเนื่องในวันตรุษอีดิล- ที่ตรีของชาวไทยมุสลิมสามารถผ่อนปรนให้ปฏิบัติ ได้ตามประกาศจุฬาราชมนตรี สำหรับมัสยิดที่มี ความพร้อม โดยเน้นย้ำการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และให้ปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรีโดยเคร่งครัด

★ คนไทยจากยุโรปมีไข้ 2 คน

ส่วนบรรยากาศที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศ- ยานสุวรรณภูมิ ตลอดทั้งวันที่ 19 พ.ค. กระทรวง การต่างประเทศได้ประสานนักคนไทยที่ได้รับผล กระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ ยังตกค้างอยู่ในประเทศต่างๆเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่เช้าจดค่ำ เริ่มจากเวลา 09.00 น. สายการบิน เอลแอลเอ็มแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KL876 เที่ยวบิน พิเศษจากกรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ นำคน ไทย 34 คน เดินทางกลับประเทศ พบคนไทยที่ เดินทางกลับมามีไข้ 1 คน นำส่งโรงพยาบาลตรวจ

หาเชื้อส่วนคนที่เหลือถูกพาไปกักตัวที่โรงแรมในพืหา จ.ชลบุรี จากนั้นเวลา 12.30 น. กลุ่มคนไทยที่ตกค้าง ในประเทศฝรั่งเศส จำนวน 40 คน ได้อาศัยเครื่องบิน ขนส่งสินค้า สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG933 เข้าประเทศ ในจำนวนนี้มีไข้ 1 คน ส่วนคนที่เหลือ ถูกเจ้าหน้าที่พาไปกักตัวที่โรงแรมบางกอกพลาเส ย่านมักกะสัน กทม.

★ 2 คนไทยจากจีนมีไข้มาด้วย

จากนั้นเวลา 15.01 น. สถานเอกอัครราชทูต ไทย ณ กรุงโตเกียว ได้ส่งคนไทยที่ทำงานและเรียน หนังสือในประเทศญี่ปุ่นกลับประเทศไทย ด้วยสาย การบินฮอล นีปอน แอร์เวย์ NH847 อีก 61 คน ไม่พบว่ามีไข้ นำส่งกักตัวที่โรงแรมจอมเทียน ฮอติลเคียวอิน จ.ชลบุรี และโรงแรมเมอเวนพิค ถนน วิทย์ ต่อด้วยเวลา 17.10 น. คนไทยที่ตกค้างในนคร เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 32 คน เดินทางกลับด้วยสายการบินสปริงแอร์ไลน์เที่ยวบิน ที่ 9C-8579 พบผู้โดยสารมีไข้สูง 2 คน นำส่ง โรงพยาบาลทันที ส่วนคนอื่นถูกพาไปกักตัวเฝ้า ระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงแรมอิลิแกนซ์ เขตประเวศ โรงแรมเมอเวนพิค ถนนวิทย์ โรงแรม คิววี สุขุมวิท 79 และโรงแรมดิโอดอล เรสซิเดนซ์ จ.ปทุมธานี จากนั้นในช่วงค่ำกลุ่มคนไทยที่ตกค้าง ในสหรัฐอเมริกาและตกค้างในเกาหลีใต้ อีกจำนวน 225 คน ได้เดินทางกลับด้วยสายการบินโคเรียน แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ KE689 เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และกักตัวที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ โรงแรมภัทรา ย่านพระราม 9 โรงแรมเมอเวนพิค ถนนวิทย์ โรงแรม คิววี สุขุมวิท 79 และ โรงแรมดิโอดอล เรสซิเดนซ์ จ.ปทุมธานี

★ “อินเดีย-บราซิล” อมโรคจนน่าหวง

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ทั่วโลก เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ยอดผู้ติดเชื้อ รวมทะยานเป็น 4.91 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 320,000 คน โดยอันดับแรกของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกา- ติดเชื้อ 1.55 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 92,000 คน ตามด้วยรัสเซีย ติดเชื้อรวมกว่า 300,000 คน เสีย ชีวิตกว่า 2,800 คน ส่วนอินเดียจำนวนผู้ติดเชื้อ ในประเทศได้พุ่งทะลุ 100,000 คน และเสียชีวิต กว่า 3,200 คน ขณะที่บราซิลกลายเป็นประเทศ ที่พบการติดเชื้อสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก ยอด ผู้ติดเชื้อสะสมมีกว่า 255,300 คน เสียชีวิตรวมกว่า 16,800 คน โดยเป็นการเสียชีวิตรายใหม่ 674 คน ซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า ยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่ ของรัฐบาลบราซิล มีไข้จำนวนผู้เสียชีวิตจริง แต่ เป็นการแถลงตามข้อมูลที่ทราบเท่านั้น ขณะที่ก่อน หน้านี้มีรายงานจากเมืองเซาเปาโลว่า ระบบสาธารณสุข ใกล้เคียงถึงจุดเกินจรรยาเมื่อไหวแล้ว ตามด้วยนครริโอ เด จาเนโร เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

★ สื่อผู้ตีและอดตายสูงกว่าที่เกิด

ที่อังกฤษ สำนักข่าวรอยเตอร์รวบรวมข้อมูล สถานการณ์โควิด-19 ทั้งในอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ โดยพบว่ายอดผู้เสียชีวิตจริงในสหราชอาณาจักร พุ่งสูงเกือบ 43,000 คน ขณะที่ยอดรวมของรัฐบาล อังกฤษ นั้นเพียงผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลอยู่ที่ 34,796 คน ขณะที่รัสเซีย นายวลาดีเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดี รัสเซีย ลงนามคำสั่งอนุญาตให้หายมีคาอิล มิซุสติน นายกรัฐมนตรีรัสเซีย วัย 54 ปี กลับมาทำงานได้ ตามปกติแล้ว หลังพักฟื้นจากการติดเชื้อโควิด-19 มาตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. ส่วนรัฐบาลฝรั่งเศสและ เยอรมนีมีแผนตั้งกองหน่วยช่วยเหลือประเทศสมาชิก สหภาพยุโรป ที่ฟื้นฟูจากสถานการณ์โควิด-19 เป็น มูลค่า 500,000 ล้านยูโร หรือกว่า 17.4 ล้านล้านบาท

★ เงินจ้างเกษตรกรเลิกเลี้ยงสัตว์ป่า

ส่วนที่จีนยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย โดย 3 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ ส่งให้ยอดสะสมอยู่ที่ 82,960 ราย เสียชีวิตสะสม 4,634 ราย นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังเสนอจะให้เงินเกษตรกรหลายร้อยราย แลกกับการเลิกเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อใช้เป็นอาหาร หลังตลาดค้าสัตว์ป่าเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์ ถูกระบุ เป็นต้นตอเชื้อไวรัสสมณะ และที่ฮ่องกงมีผู้ติดเชื้อ สะสม 1,056 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย และรัฐบาล สังกายาหล่าห์นำฝูงชนออกมาชุมนุม ไปจนถึง 4 มิ.ย. ทำให้ชาวฮ่องกงไม่สามารถชุมนุมรำลึกเหตุการณ์ 1989 ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมินกรุง ปักกิ่ง เป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี

★ สิงคโปร์ขอโทษแจ้งเตือนผิด

วันเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ แถลงขอโทษประชาชน 357 คน ที่หายป่วยจาก โควิด-19 หลังทางการผิดพลาดไปบอกว่าการเขา ติดเชื้อหรือบสองทั้งที่ไม่เป็นความจริง โดยสิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 451 ราย รวมเป็น 28,794 ราย เสียชีวิต 22 ราย ส่วนเมียนมา พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย จากชาวเมียนมา 120 คน ที่เดินทางกลับจาก มาเลเซียและถูกกักตัวอยู่ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม อยู่ที่ 191 ราย เสียชีวิต 6 ราย ขณะที่นิวซีแลนด์ ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 แต่รัฐบาล ยังไม่ผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ทั้งหมด มีแค่ อนุญาตให้ร้านค้า ร้านอาหารและร้านกาแฟเปิดได้ ภายใตมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวด ต่างจากออสเตรเลียพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวม ติดเชื้อสะสม 7,068 ราย และผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมสะสม 100 ราย แต่ทางการยังยืนยันที่จะ เปิดโรงเรียนเต็มรูปแบบ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐที่มี ประชากรมากที่สุดในสัปดาห์หน้า หลังอัตราผู้ติดเชื้อ รายใหม่ลดลง

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**บักตู่หนักใจ**  
**โควิดฯ ส่อจบยาก**

**วัย'คืนถิ่น'**  
**กรมการค้าฯ**  
คลายล็อก ระยะ  
3-4 "ศบค." แย้มมี  
เงื่อนไข ♦ **อ่านต่อหน้า 2**



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

**โควิด-19** □ ต่อจากหน้า ๑

หากมีตัวเลขหลักเดียว 14 วัน ซูร์รานเสริมสวย ลักไคย้อม-คัตผมส์ปัดทั้นที่ เนะคัพ-บาร์ ปรีบนวัดกรรม เพื่อรับชีวิตวิถีใหม่ เผยคิดเชื่อใหม่แค่ 2 รายจากนราธิวาส เป็นลูกสาว-สามี เฝ้ายู่ที่ป่วยโควิด-19 พร้อมรับคนไทย กลับจากเมืองนอกอีกกลุ่ม ยันข้อมูลในเว็บ ไทยชนะไม่เอาไปใช้ในการเมือง “บิกคู” ลั่น ไวรัสยังไม่จบ ปัญหาหนักที่รออยู่คือปากท้อง ประชาชน เพราะยังทำมาหากินไม่ได้ “อว.” ชี้ สืบค้นหาหนทางคล่องตัวขึ้นในลิ่งที่ไทย มั่นใจ ไทยได้ใช้ประเทศแรกและเพียงพอซัวร์ ขณะที่ “วิชัย” กลับคืนถิ่นอธิบดีกรมการค้าภายใน

**○ ทั่วโลกป่วยทะลุ 4.8 ล้าน**  
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า พบผู้ป่วยคิดเชื่อไวรัสโควิด-19 จากทั่วโลกไม่น้อยกว่า 4.8 ล้านราย และเสียชีวิต อีกไม่ต่ำกว่า 317,000 ศพ สหรัฐเสียชีวิตมากที่สุดเกิน 90,000 ศพ และคิดเชื่อมากกว่า 1.5 ล้านคน โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของ สหรัฐระบุว่ายอดตัวเลขดังกล่าวเกินความจริง โดยกล่าวหาว่าค่าเงินงานได้เข้ามา กับการรับมือการแพร่ระบาด และยังทำตัวเป็นหุ่นเชิดให้จีน ขณะที่จีนตอบโต้ทันทีว่าได้ดำเนินการ อย่างโปร่งใส ระหว่างเกิดการแพร่ระบาด

**○ สหรัฐ-จีนเร่งผลิตยา**  
ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ “โมเดอร์นา” ตั้งอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ รัฐ แมสซาชูเซตส์ ในสหรัฐได้ทดลองวัคซีน mRNA -1273 เพื่อผลิตภูมิคุ้มกันกับอาสาสมัคร 8 คน ที่กำลังฟื้นตัวจากการคิดเชื่อ ซึ่งเป็น การทดลองเฟสแรกกับคน เพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกันต่อต้านการคิดเชื่อ ข้อมูลเบื้องต้น เชื่อว่าสามารถป้องกันไวรัสได้ และพัฒนาไปสู่ การทดลองครั้งต่อไป เช่นเดียวกับนัก วิทยาศาสตร์ของจีน ในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง กำลังพัฒนาเพราะเชื่อว่าสามารถยับยั้ง การแพร่ระบาด อีกทั้งไม่ใช้แค่ระยะเวลา การฟื้นตัวหลังคิดเชื่อเท่านั้น ยังสร้างภูมิคุ้มกัน ระยะสั้นจากการคิดเชื่อด้วย

**○ คิดเชื่อรายใหม่ 2**  
ที่ท่าเทียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. นพ.ทวีศิลป์ วัฒนโชชิน โฆษกศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคคิดเชื่อไวรัส โคลโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลง ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในไทย วันนี้มีผู้ ป่วยรายใหม่ 2 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 3,033 คน หายป่วย 2,857 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้น ทำให้อัตราเสียชีวิตยังอยู่ที่ 56 ศพ อยู่ระหว่างรักษาใน รพ. 120 ราย สำหรับ ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย มาจาก จ.นราธิวาส เชื่อมโยงกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นพ่อที่รักษาตัว อยู่ที่ รพ.สุโงโง-ถล

**○ ลูกสาว-สามีติด**  
นพ.ทวีศิลป์ กล่าวไว้ว่า ผู้ป่วยรายแรก เป็นหญิงไทยอายุ 36 ปี เป็นลูกสาว และอีก รายเป็นชายไทยอายุ 42 ปี เป็นลูกเขย ที่ไปเฝ้า ไข้พ่อซึ่งป่วยเป็นโควิด-19 โดยเมื่อวันที่ 8 พ.ค.ไปตรวจครั้งหนึ่งแต่ไม่พบเชื้อ และตรวจ ซ้ำอีกในวันที่ 14 พ.ค. พบว่าติดเชื่อโควิด-19 จากการสวมประเวศอาศัยอยู่ในบ้านกันแค่ 2 คน ไม่มีผู้สัมผัสใกล้ชิดรายอื่น อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วย รายแรกมีประวัติว่าไปตรวจโควิด-19 จนในวันที่ 18 พ.ค. จำนวน 0,301 ราย มาจากการขอเข้าไปตรวจ เอง 1,585 ราย หรือราว 52 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือติดตามผู้สัมผัส 1,186 ราย หรือ 39 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นว่าหลังจากเราปรับเกณฑ์ การเข้าตรวจเชื้อให้เข้มขึ้น ทำให้มีผู้เดินทางมา ตรวจมากขึ้น เพราะมีทั้ง รพ.รัฐและเอกชนที่ สามารถตรวจได้มีกว่า 100 แห่ง หากใครมี อาการสงสัยเข้าไปตรวจได้ฟรี

**○ คนไทยกลับอีกกลุ่ม**  
โฆษก สบค. เปิดเผยว่า สำหรับ สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกมีผู้ติดเชื่อ 4,891,330 ราย เสียชีวิต 320,134 ศพ ส่วนเที่ยวบินจากไทยดกกลับประเทศในวันที่ 19 พ.ค. จะมีคนไทยกลับจากแอมสเตอร์ดัม 34 ราย ฝรั่งเศส 40 ราย ญี่ปุ่น 61 ราย จีน 33 ราย สหรัฐอเมริกา 216 ราย และวันที่ 20 พ.ค. มาจากรัสเซีย 78 ราย อาร์เจนตินา อุรุกวัย บราซิล ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา 58 ราย อินเดีย 219 ราย และซิดนีย์ 7 ราย

**○ อีทีวีไทยชนะ**  
นพ.ทวีศิลป์ ระบุต่อว่า ส่วนการ ลงทะเบียนใน www.ไทยชนะ.com เมื่อวันที่ 18 พ.ค. จนถึงเวลา 21.00 น. มีร้านค้าลง ทะเบียน 80,853 ร้าน จำนวนผู้ใช้จำนวน 3,660,081 คน จำนวนการเข้าใช้งาน 5,562,344 คน ส่วน ที่มีความกังวลว่าจะมีการนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ ประโยชน์ทางการเมืองนั้น กระทรวงสาธารณสุข มีเจตนาเพื่อควบคุมโรค และป้องกันโรคเท่านั้น ที่สำคัญข้อมูลของประชาชนจะอยู่แค่ 60 วัน ถ้า ไม่มีการคิดเชื่อข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบไป ไม่ได้ เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ไม่ต้องกังวลใจและ ขอให้ทั้งการ-กิจกรรม ที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้า ซึ่งได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 1 และ 2 มาลง ทะเบียนเพื่อให้อาการติดตามโรคทำได้ง่ายขึ้น

**○ แยมผ่อนระยะ 3-4**  
ต่อคำถามว่าขณะนี้ร้านเสริมสวย เริ่ม ให้บริการตัด-ซ้อม ซึ่งนอกเหนือไปจากตัด- สระ-ไลร์ ที่ สบค. อนุญาตถือเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ โฆษก สบค. ตอบว่า ตามประกาศฉบับ ที่ 7 อนุญาตให้เฉพาะตัด-สระ-ไลร์ ส่วนการ ตัดและซ้อมต้องใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง ยังไม่ได้รับอนุญาต ถ้าเราทำแค่เลงได้ต่ำกว่า สองหลักไปนาน ๆ อีกไม่นานจะเข้าสู่ระยะที่ 3 และ 4 จะทำอะไรได้มากขึ้น หากร้านเสริมสวยฝ่าฝืนหรือมีผู้ร้องเรียน มีโทษสูงสุดคือ ปิดร้านแต่เราไม่อยากทำแบบนั้น จะเข้าไปดัก เดือนให้ปรับปรุงก่อน

**○ แนะฝับปรับวิถีใหม่**  
ต่อคำถามว่าธุรกิจสถานบันเทิง ฝับ บาร์ จะมีการผ่อนปรนในระยะที่ 4 หรือไม่ หรือ จะปิดต่อเนื่อง นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่า กลุ่ม ธุรกิจนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการระบาดสูง พอมาเกิดกรณีในต่างประเทศถึงทำให้เรากังวล ใจ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อ การดำรงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ในระดับปานกลาง จึงจัดไว้ให้อยู่ในกิจการ- กิจกรรมหลัง ๆ ที่จะเปิด ถ้าตัวเลขผู้ป่วย รายใหม่ เรามีตัวเลขผู้ป่วยหลักเดียวขามา แล้ว 22 วัน หรือ 3 สัปดาห์ มีเพียงวันเดียวที่ มีผู้ป่วยพุ่งขึ้นมา 18 ราย แต่อยู่ในศูนย์กลาง แรงงานต่างต่าง อ.สะเตา จ.สงขลา ดังนั้นถ้า เรากำหนดไม่ตกมีตัวเลขหลักเดียวไปนาน ๆ ระยะเวลา 14 วันที่จะผ่อนปรนแต่ละระดับจะ เป็นไปอย่างรวดเร็ว สำหรับธุรกิจฝับบาร์ ระหว่างรอเปิดร้านนี้ ให้ไปหาวัคซีนใหม่ หรือดีไซนส์ร้าน สำหรับชีวิตวิถีใหม่ที่มีความ ปลอดภัย ให้ความมั่นใจกับทางการ สบค. กระทรวงสาธารณสุข ได้ว่าเมื่อไหร่แล้วจะไม่ คิดโรคแน่นอน แล้วเสนอขึ้นมา

**○ “บิกคู” ลั่นยังไม่จบ**  
ด้าน พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า แม้วันนี้เรา จะอยู่ในสถานะควบคุมวิกฤตด้านสุขภาพได้ใน ระดับหนึ่งแล้ว หากเปรียบเทียบกับหลาย ประเทศ แต่ปัญหาโควิดที่ยาวยังไม่จบเพียงเท่า นี้ เพราะปัญหาที่หนักกว่านั้นที่รัฐบาลกำลังหา หนทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ ปัญหาการกักกันคน การหารายได้เลี้ยงปาก ท้องของประชาชน การทุกคนในประเทศไทย ล้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น ยังไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ ถึงจะสามารถทำมาหากิน และสร้างรายได้ เหมือนปกติ นี่ก็วิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีความ รุนแรงมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นเราจำเป็นต้อง พิจารณาให้ถี่ถ้วน ในการใช้จ่ายงบประมาณ อีกจำนวนมากหลังจากช่วงวิกฤตโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนอยู่รอดได้ สร้างชีวิตสร้างราย ได้ ให้ทุกอย่างกลับมามีฐานะปกติ และสร้าง เศรษฐกิจของประเทศให้กลับคืนมาเข้มแข็ง ต่อไป ดังนั้นต้องมองให้ครบทุกมิติ

**○ จ่อทดลองวัคซีนในลิ่ง**  
ด้าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รว.การ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีข่าวดีสำหรับการ ผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ล่าสุดงาน วิจัย “วัคซีนชนิด mRNA” ที่ศูนย์วัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัย แห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ อว.มอบให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๒)

รับผิดชอบประสบความสำเร็จในระดับดี หลังทดสอบในหนูทดลองแล้ว โดยผลการคัดกรองเบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา พบว่าให้ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า Neutralizing antibody ในระดับที่สูงถึง 1 ต่อ 3,000 ตอนนี้งากำลังเตรียมจะทดสอบในลิง ในประเทศไทยสัปดาห์หน้าต่อไป

## ○ มนใจไทยมีใช้ชั่วคราว

รมว.อว. ระบุต่อไปว่า ทั้งนี้ได้มีการประสานเตรียมการผลิตวัคซีนชุดแรก กับโรงงานผลิตในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพื่อนำมาใช้ทดสอบในคนตามขั้นตอนมาตรฐานสากล รวมทั้งได้ประสานกับบริษัท Bionet Asia ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของไทย เตรียมการในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากโรงงานผลิตวัคซีนแบบ เชื่อว่าจะสำเร็จจนถึงขั้นสุดท้ายคือประเทศไทย สามารถผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยี mRNA ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ มากที่สุดในประเทศไทยและนำมาใช้ช่วยคนไทยในการป้องกันโควิด-19 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเรื่องวัคซีน เมื่อมีวัคซีนโรคโควิด-19 ใช้แล้วไทยจะเป็น 1 ในประเทศแรก ๆ ที่มีวัคซีนใช้

## ○ “วิชัย” กลับตำแหน่งเดิม

วันเดียวกันนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เดินทางไปเยี่ยมอาการนางรัชฎีกร ธีรดินทยาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.กลาง จ.ภูเก็ต ที่ทำงานหนักในการต่อสู้ไวรัสโควิด-19 ในสมอแดง จากนั้นส่งตัวมารักษาตัวที่ รพ.ศิริราช



ด้านนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่า ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลงนามคำสั่งให้ตนกลับไปปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายในต่อไป หลังก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการที่สำนักนายกฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา ขอขอบคุณนายกฯ ที่เห็นความเป็นธรรมให้ตน

## ○ ร้องทุกข์เยียวยาวันแรก

ส่วนนายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมว.คลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน ว่า ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยาจำนวน 15 ล้านคน สัปดาห์นี้จะจ่ายครบ 14.5 ล้านคน

ส่วนที่เหลือจะทยอยจนครบต่อไป สำหรับการเปิดรับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนจากธนาคารของรัฐ 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในวันแรกนั้น ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังคงมีประชาชนมาร้องทุกข์อย่างต่อเนื่อง เราจะเปิดจนถึงวันที่ 29 พ.ค.นี้

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่าในวันที่ 20 พ.ค.นี้ คลังจะทยอยโอนเงิน 5,000 บาท ให้กับกลุ่มหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ หลังได้รับคืนสิทธิกลับมาตรวจสอบใหม่ ซึ่งมีกลุ่มที่ได้รับคืนสิทธิและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบถึง 4.7 แสนคน

## ○ ศูนย์ดำรงธรรมรับร้องทุกข์

ด้านนายจักรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ดำเนินการตั้งนี้ 1.รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 2.แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ในการรับเรื่องให้ข้อมูลให้คำปรึกษา รวมทั้งคำแนะนำประเด็นปัญหาที่ผู้ร้องประสงค์จะเรียนร้องทุกข์แล้วรวบรวมส่งกระทรวงการคลังเป็นรายสัปดาห์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือกระทรวงการคลังได้จากเว็บไซต์ [www.moicovid.com](http://www.moicovid.com) หัวข้อ “หนังสือส่งการ มท.”



# เตลสิหิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที ๑๐



☒ ลงพื้นที่...ภาณุ แยมศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อม ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตีพาร์ค ประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองโยธยา ร่วมลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้าอยุธยาซิตีพาร์ค อ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

**ข่าวดีปีหน้าลุ้นใช้วัคซีนโควิด  
'บิกตู' เร่งเดินเครื่อง  
ประสมผลสำเร็จในหนุทดลอง  
สัปดาห์หน้าทดสอบกับลิง  
พบป่วยเพิ่ม 2 คน - ไม่มีตาย  
เดือนทุกฝ่ายการ์ดห้ามตก**

ไทยพบติดเชื้อใหม่ 2 ราย สัมผัสคนในครอบครัว โทลดแอปฯไทยชนะกว่า 3.6 ล้าน ร้านอาหารลง ทะเบียนมากที่สุด ย้ำปชช.เช็กอินแล้วเช็กเอาท์ด้วย ผลประเมินกิจกรรม-กิจการให้บริการ ถ้าคะแนนต่ำ ส่งต่อสปม.ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำชับกิจการอื่นนอกห้าง ต้องลงทะเบียนด้วย เพื่อความรวดเร็วในการติดตาม สอบสวนโรค โฆษก ►► ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## โควิด-19

ศบค. ยันร้านเสริมสวยตัดผมได้อย่างเดียว ทำสี-ตัดผมไม่ได้ ชี้ยื่นเลขคิดเชื้อหลักเดียวได้นาน คลายล็อกเฟส 3-4 ตามมาแน่ แนะพับ-บาร์ คิดนวัตกรรมนั่งดื่มปลอดภัยโรค นายกฤษณ์คุมโควิด-19 ระบาดได้ แต่ยังคงแก้วิกฤติเศรษฐกิจที่สาหัสไม่แพ้กันต่อ “สร.” เดือนห้าออกนอกบ้านเสี่ยงสูง เสี่ยงจุดคนเบียดเสียดแออัด ด้านวัคซีน อว.เผยข่าวดี อาจได้ใช้ต้นปี 2564 หลังผ่านทดลองใหญ่แล้ว เตรียมทดสอบในลิงส์ปัดคาห์หน้า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม นพ.ทวีศิลป์

วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ทำเนียบรัฐบาล

### ติดเชื้อใหม่ 2 จากคนในครอบครัว

โดยนพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม จำนวนสะสมยังอยู่ที่ 56 ราย รักษาหายสะสมที่ 2,857 ราย อยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) 118 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มใหม่ 2 ราย สะสมอยู่ที่ 3,033 ราย พบในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนนทบุรี 1,705 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 393 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 729 ราย โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากที่สุด 97 ปี โดยเฉลี่ยคืออายุ 39 ปี พบผู้ป่วยมากในอายุ 20-29 ปี สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 2 รายนั้น

เป็นหญิงไทย อายุ 36 ปี ลูกสาวของผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า จ.นราธิวาส และชายไทยอายุ 42 ปี ลูกเขยของผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า จ.นราธิวาส ซึ่งผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่เข้ารักษาตัวโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก ที่ จ.นราธิวาส และผู้ป่วย 2 รายใหม่เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม

“พูดง่าย ๆ คือ การไปใส่ใช้ชุดพ้อ และสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นปอดอักเสบและเข้ารับการรักษา โดยทั้งสองรายนี้ตรวจหาเชื้อครั้งแรกวันที่ 8 พฤษภาคม แต่ไม่พบ มาตรวจซ้ำวันที่ 14 พฤษภาคม จึงพบเชื้อ คาดว่าครั้งแรกอาจตรวจเร็วไปหน่อย จึงไม่พบ อย่างไรก็ตาม ระบบการควบคุมโรคทำงานได้เป็นอย่างดี เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดจึงมีการติดตามต่อ ทั้ง 2 รายนี้อาศัยอยู่ในบ้าน ไม่มีผู้สัมผัสอื่น” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

### โหดไทยชนะ 3.6ล.-ร้านอาหารเข้มข้งาน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงการใช้งานแพลตฟอร์ม www.ไทยชนะ.com ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 21.00 น. พบภาพรวมการใช้งานยอดสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการ 1.จำนวนร้านค้าลงทะเบียนมี 60,853 ร้าน 2.จำนวนผู้ใช้งาน 3,660,081 คน และ 3.จำนวนการเข้าใช้งาน การเช็คนัด 5,562,344 ครั้ง / เช็คนัด 4,052,259 ครั้ง / ประเมินร้าน 2,617,781 ครั้ง ทั้งนี้ มี 10 จังหวัด ผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนร้านค้าสูงสุด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 19,556

ร้าน 2.ชลบุรี 3,544 ร้าน 3.นนทบุรี 3,338 ร้าน 4.สมุทรปราการ 2,523 ร้าน 5.ปทุมธานี 2,403 ร้าน 6.เชียงใหม่ 2,152 ร้าน 7.นครราชสีมา 1,828 ร้าน 8.ภูเก็ต 1,574 ร้าน 9.ขอนแก่น 1,283 ร้าน และ 10.สุราษฎร์ธานี 1,228 ร้าน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า โดย 10 ประเภทกิจการ ผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนสูงสุด ได้แก่ 1.ร้านอาหาร, เครื่องดื่ม, กัดตาคาร, ศูนย์อาหาร 15,578 ร้าน 2.ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า, คอมมูนิตี้มอลล์ 12,770 ร้าน 3.ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง 10,225 ร้าน 4.ธนาคาร 4,178 ร้าน 5.การให้บริการ 3,954 ร้าน 6.การจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 3,671 ร้าน 7.คลินิกเสริมความงาม, ร้านเสริมสวย 2,853 ร้าน 8.ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 2,724 ร้าน 9.สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต 2,148 ร้าน และ 10.ร้านขายยา 814 ร้าน

### เช็คนัดห้างยอดสูง-ย้ำเช็คนัด

“ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ร่วมมือ โดยเช็คนัดมากที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้า ที่เช็คนัดถึง 2,860,095 ครั้ง แต่จำนวนการเช็คนัดที่น้อย ซึ่งอาจต้องนำมาพูดกันบ่อยๆ เพื่อให้ประชาชนคุ้นเคย และภาพของห้างสรรพสินค้าจากวันแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่มีประชาชนเข้าไปใช้จำนวนมาก เนื่องจากเป็นวันหยุดวันอาทิตย์ แต่ภาพของวันที่ 18 พฤษภาคม ที่เป็นวันทำการปกติ ดู

เรียบร้อยดี แต่ขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกท่านที่เป็นผู้ใช้บริการ และขอขอบคุณผู้ให้บริการทุกส่วนที่เข้ามาลงทะเบียน” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

### พบร้านละแหนด้าส่งสปม.ตรวจ

และว่า ส่วนการประเมินร้านค้า 1-5 เรียงตามลำดับความพึงพอใจ โดย 5 พึงพอใจสูงสุด ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ 5 คะแนน จึงต้องขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนที่ให้ความร่วมมือเปิดกิจการร้านค้า ซึ่งอาจมีคะแนน 1,2 บ้าง แต่คะแนนที่ต่ำเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหน ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) โดยคณะกรรมการที่เป็นชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลาย จะส่งพื้นที่ไปตรวจให้ ซึ่งวางกำลังไว้ตั้งแต่ 1.กำลังชุดตรวจตามมาตรการหลัก ได้แก่ ชุดตรวจร่วม 90 ชุดตรวจ ชุดตรวจทั่วไป 1,896 ชุดตรวจ และชุดตรวจส่วนกลาง 74 ชุดตรวจ 2.กำลังชุดตรวจตามมาตรการเสริม ได้แก่ 1.ชุดตรวจจังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) / ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ศปท.)จังหวัด/ศปท.อำเภอ/ศปท.ตำบล/องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 2.ชุดตรวจเฉพาะ คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



# มันคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## โควิด-19

### แก้ยากช่วงเร่งด่วนรถไฟฟ้าแน่น

“การตรวจกิจกรรมรถไฟฟ้า ช่วงเวลาทำการที่มีความเร่งด่วนก็เห็นอีกภาพหนึ่ง ดังนั้น การเหลื่อมเวลาทำงานหรือทำงานที่บ้านจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด เมื่ออินทรีที่สถานีมีความห่างกันดี แต่เมื่อเข้าไปรถไฟฟ้าก็มีความแออัด เพราะพื้นที่ที่มีเหลืออยู่คนก็อยากขึ้นไป ซึ่งเป็นความยากลำบากในการจัดการบริหาร แต่อย่างน้อยสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง หรือถ้าไม่มีความจำเป็นก็อย่าออกไปในเวลาเร่งด่วน อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยง” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

### กิจการอื่นใช้แอปฯไทยชนะด้วย

และว่า สำหรับเก็บข้อมูลในแอปพลิเคชันไทยชนะ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีเจตนาเพื่อควบคุมโรคประจำตัว เพื่อให้เกิดความถี่ได้สูง และชุดข้อมูลนี้เก็บไว้เพียง 60 วันเท่านั้น หากไม่ติดเชื้อ ข้อมูลย้อนหลัง 60 วันก็จะถูกลบออกไป ไม่ต้องกังวลใจ ยืนยันว่าภาครัฐดูแลและปกป้องความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคล

เช่นเดียวกับ ร้านค้าและสถานประกอบการที่ไม่อยู่ในห้างสรรพสินค้าก็จำเป็นต้องลงทะเบียนในแอปฯไทยชนะ รวมถึงสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ และสวนสาธารณะ ก็ควรลงทะเบียนเช่นเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามโรค

### ร้านเสริมสวย-ตัดผมอย่างเดียว

โฆษก สคบ.กล่าวถึงกล่าวถึงการผ่อนปรนร้านตัดผมร้านเสริมสวยให้เปิดทำการได้นั้น ยืนยันว่า การผ่อนปรนกิจการร้านตัดผมและร้านเสริมสวย ยังไม่อนุญาตให้ตัดผมหรือย้อมสีผม เพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมง หากไทยทำตัวเลขให้ต่ำกว่า 2 หลักได้นานขึ้น ก็จะเข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่ 3 และ 4 ต่อไป

### แนะผับ-บาร์คิดนวัตกรรมดื่มปลอดภัย

ส่วนธุรกิจสถานบันเทิง เช่น ผับ บาร์ จะเปิดกิจการได้ระยะที่ 4 ช่วงปลายเดือน มิถุนายนหรือมิถุนายน นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า หลังมีกรณีเกิดขึ้นที่ต่างประเทศทำให้เรากังวลใจ โดยกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มสีแดง คือกิจการ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดแก่คนทั่วไปจนถึงสูง ซึ่งอยู่ในการผ่อนปรนระยะที่ 4 ทั้งนี้ หากดูจากกราฟตัวเลขผู้ติดเชื้อเราสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อจากตัวเลขสามหลักในช่วงมีนาคม ลดลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 วันนี้ประมาณ 22 วันแล้ว เราถือว่า มีตัวเลขผู้ติดเชื้อหลักเดียวยาว 22 วัน หรือประมาณ 3 สัปดาห์ หากการไม่ติด ขอความร่วมมือจากทุกคนช่วยกัน ขอให้ตัวเลขหลักเดียวไปนานๆ กิจการ กิจกรรม ทุกอย่างจะกลับมาได้เหมือนเดิม แต่ต้องอยู่ในชีวิตวิถีใหม่ หรือ new normal คือ ต้องสวมหน้ากาก ที่นั่งเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ต้องดีไซน์ออกแบบนวัตกรรมเพื่อให้งานหรือหน่วยงานสาธารณสุขมันทำได้ไว้มือใหม่ ไปนั่งที่ร้าน แล้วจะปลอดภัยไม่ติดไวรัสโควิด-19 ได้ โดยระหว่างรอการเปิดร้านนั้นสามารถเสนอความคิดเห็นมาได้ที่สคบ.

### สธ.ย้ำเช็คลิขสิทธิ์เอาที่ห้างสรรพสินค้า

วันเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ดิจิทัลต่อเนื่อง แต่อย่าการ์ดตกตระหนกเสมอเห็นที่ไหนมีแอลกอฮอล์ คนแน่นหรือมีคนออกกัน อย่าเข้าไปใกล้ให้รู้ว่าอันตรายเสี่ยงได้รับเชื้อ ต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอ และหมั่นล้างมือ เมื่อออกจากนอก

บ้าน นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชนสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” เช็กอิน-เช็กเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าต่างๆ เพราะจะบันทึกข้อมูลสำคัญเป็นประโยชน์ในการสอบสวนโรค ว่าช่วงนั้นใครทำอะไร ที่ไหน มีคนอยู่ด้วยกันใครบ้าง มีโอกาสเจอผู้ป่วยหรือไม่ และใช้ข้อมูลนี้ตรวจรักษาโควิด-19 ได้เร็ว และฟรี

### ออกนอกบ้านเสี่ยง-ห้ามลิ้มหมักกาก

ด้าน ส.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้คนกลับมาติดเชื้อจำนวนมากอีกครั้ง ขึ้นอยู่กับปัจจัยความใกล้ชิด และจำนวนคนที่เจอ ฉะนั้น เมื่อมีกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้นก็มีความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งอาศัยอยู่ที่ผ่านจะเห็นว่าคนแน่นห้างสรรพสินค้า ฉะนั้นเหลือปัจจัยเดียวที่จะป้องกันโรคได้ คือ สวมหน้ากากอนามัย ครบนี้เลยไม่ได้

“การเปิดห้างฯ 2 วันที่ผ่านมา คนไปใช้บริการจำนวนมาก การสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะก่อนเข้าห้าง และการรับบริการในห้างฯ ร้านค้าต่างๆ ทำให้ได้แต่ก็ยังมีปัญหา บางคนลิ้มสแกนคิวอาร์โค้ดออก ซึ่งข้อมูลตรงนี้สำคัญมากในการสอบสวนโรค หากเลขที่ไม่ถูกขึ้นตอน การสอบสวนโรคทำได้ยาก” ส.นพ.ประสิทธิ์กล่าว และว่า ยกตัวอย่างเกาหลีใต้ ที่ใช้แอปพลิเคชันติดตามประชาชน หลังพบติดเชื้อโควิด-19 ระลอก 2 โดยพบว่า การเคร่งครัดลงทะเบียนมีผลมากในการติดตามตัวผู้ป่วยได้ครบและสอบสวนโรคได้รวดเร็ว ฉะนั้น ไทยแม้มีแอปฯ ไทยชนะ และยังเรียนรู้เทคโนโลยี บางครั้งเทคโนโลยีอาจไม่เสถียร แต่เชื่อไม่ยากเกินปรับตัว

### ข่าวดีพัฒนาวัคซีนโควิดคืบหน้า

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีข่าวดีสำหรับการผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ล่าสุดงานวิจัย “วัคซีนชนิด mRNA” ที่ศูนย์วัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ อว.มอบให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) รับผิดชอบประสบความสำเร็จระดับดี หลังทดสอบในหนูทดลองแล้ว โดยผลคัดกรองเบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐฯพบว่า ให้ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า Neutralizing antibody ในระดับที่สูงถึง 1 : 3000 ทั้งนี้ กำลังเตรียมทดสอบในลิงในประเทศไทยสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ ได้ประสานเตรียมผลิตวัคซีนชุดแรกกับโรงงานผลิตในสหรัฐฯและแคนาดา เพื่อนำมาใช้ทดสอบในคนคนชนตอน มาตรฐานสากล รวมทั้งประสานบริษัท Bionet



## มันคง ตรงไป ตรงมา แห้วแห้ว

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

Asia ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของไทย เตรียมรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากโรงงานผลิตวัคซีนต้นแบบ เชื่อว่าจะสำเร็จจนถึงขั้นสุดท้ายคือ ไทย สามารถผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยี mRNA ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่มากที่สุดในประเทศไทยและนำมาใช้ช่วยคนไทยป้องกันโควิด-19 ทั้งนี้ นายกษัตริย์การให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ให้ประเทศไทยดำเนินการเรื่องวัคซีนรวดเร็ว เมื่อมีวัคซีนโควิด-19 ใช้แล้วไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่มีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอสำหรับคนไทย

### ไทยมีลุ้นได้ใช้ต้นปี 2564

นายสุวิทย์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ตนสั่งการให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ส่วนขับเคลื่อนให้วิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนใช้งานได้เร็วและเพียงพอ โดยใช้ 3 แนวทางควบคู่กันคือ สนับสนุนการวิจัยในประเทศ การร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ และทำงานจตุรภาคีกับผู้ผลิต ภาควิชาการ ภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งได้ให้ทุนวิจัยวัคซีนโควิด-19 แล้ว 5 โครงการในหลายสถาบัน ซึ่งหลายแห่งก้าวหน้าจนถึงขั้นทดสอบในสัตว์ทดลองแล้ว ซึ่งต้องเตรียมวิจัยพัฒนาและผลิตควบคู่กันไป เช่น เตรียมโรงงานผลิตวัคซีนสำหรับทดสอบในอาสาสมัคร วางแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่บริษัทผลิตวัคซีนในไทย ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายผลิตวัคซีนให้เพียงพอสำหรับประเทศไทยในปีหน้าได้หากประสบความสำเร็จ ขณะที่ปัจจุบันมีวัคซีนต้นแบบที่เข้าทดสอบในสัตว์ทดลองมากกว่า 150 ชนิด และอย่างน้อยมี 10 ชนิด ที่เริ่มทดสอบในอาสาสมัครแล้วอย่างน้อย 5 ประเทศ คือ จีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี และแคนาดา

### คุมโควิดได้แต่ปัญหาสก.น่าห่วงกว่า

ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า แม้ววันนี้เราจะอยู่ในสถานะควบคุมวิกฤติด้านสุขภาพได้ระดับหนึ่งแล้ว หากเปรียบเทียบกับหลายประเทศ แต่ปัญหาโควิดยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะปัญหาที่หนักกว่านั้นที่รัฐบาลกำลังหาทางปฏิบัติแก้ปัญหาดังกล่าวคือ ปัญหาทำมาหากินหารายได้เลี้ยงปากท้องของประชาชน ที่ทุกคนในประเทศไทยล้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น และยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะทำมาหากินและสร้างรายได้เหมือนปกติ ที่เป็นวิกฤติเศรษฐกิจที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนในการใช้จ่ายงบประมาณอีกจำนวนมากหลังช่วงวิกฤติโควิด เพื่อให้ประชาชนอุดหนุนได้สร้างชีวิตสร้างรายได้ให้ทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติ และสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้กลับคืนมาเข้มแข็งต่อไป ดังนั้น ต้องมองให้ครบทุกมิติ

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

## แนะนำบาร์ต่อง 'นิวนอร์มอล'

ศบค.สั่งดีไซต์ใหม่-ดื่มปลอดภัย  
โมเดลเวท้อมน้อยปลดล็อกมวย  
ป่วย2-ไทยผลิตวัคซีนโควิดปีหน้า

เลขาฯอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
ล็อก-เรียกร่องเที่ยว อว.เผย  
ไทยผลิตวัคซีนโควิดปีหน้า  
ศบค.พบติดเชื้อ 2 ราย-ไร้ดับ  
(อ่านต่อหน้า 5)



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (อ่านต่อหน้า ๕)

## ต่อจากหน้า 1

### แนะผับบาร์

#### ศบค.พบติดเชื้อ2ราย-ได้รับ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงประจำวัน ว่า พบผู้ป่วยใหม่ 2 ราย ทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,033 ราย ขณะที่ตัวเลขหายป่วยและเสียชีวิตยังคงที่ ซึ่ง 2 รายที่ป่วยเพิ่มนี้มาจาก จ.นราธิวาส มีประวัติเชื่อมโยงกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ คือเป็นลูกสาวกับลูกชายที่ไปเฝ้าไข้พ่อ ตรวจซ้ำครั้งที่ 2 จึงพบว่ามีเชื้อ โดยทั้ง 2 อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านเพียง 2 คน ไม่มีผู้สัมผัสใกล้ชิดรายอื่น ขอให้มั่นใจว่าระบบควบคุมโรคของยังทำงานอยู่เสมอ สำหรับสถานการณ์การตรวจพบเชื้อจำนวน 3,031 รายนั้น อันดับหนึ่งมาจากการไปขอตรวจ หรือวอล์กอินเข้าไปในโรงพยาบาล 52% รองลงมาคือ ติดตามผู้สัมผัส 39% นอกนั้นอยู่ในศูนย์กักกัน เดินทางเข้าออกประเทศ และเป็นการค้นหาเชิงรุก ทั้งนี้ ตั้งแต่ได้ปรับเกณฑ์การขอการตรวจลง แต่มีอาการไอเล็กน้อยก็สามารถเข้าไปตรวจได้ ประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่ตื่นตัว เดินเข้าโรงพยาบาลเพื่อร้องขอการตรวจ

#### เปิดร. 'เด็กฝรั่งเศส' ติด70คน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์โลกนั้น สหรัฐอเมริกายังเป็นอันดับที่ 1 ตามมาด้วยรัสเซีย สเปน โดยประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 70 สามารถเข้าไปดูสถิติและข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมในเพจไทยคู่ฟ้า ขณะที่ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ เช่น จีน ยังพบผู้ติดเชื้อในประเทศอีก 5 ราย โดยมักจะพบที่เมืองจีหลิน มีชายแดนติดต่อกับเกาหลีเหนือและรัสเซีย ทางทางกำลังระงับบริการเดินทางรถไฟโดยสารออกจากเมืองเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประชาชนยังถูกห้ามไม่ให้ออกจากเมือง ผู้ต้องการออกจากเมืองต้องมีผลตรวจอายุไม่เกิน 48 ชั่วโมงเท่านั้น ที่เกาหลีใต้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้ระบุว่า เหตุการณ์ที่มีการแพร่ระบาดที่ย่านอินทเวอนดูเหมือนจะมีการควบคุมได้แล้ว เขาคาดว่าเน้นการตรวจโรคกลุ่มเสี่ยงอย่างรวดเร็ว และระบบติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือนโยบายที่ควรนำมาเรียนรู้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาพบผู้ป่วยจากกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สถานบันเทิงอีก 13 ราย โดยลดลงเป็น 2 วันแล้วที่พบผู้ป่วยจากสถานบันเทิงต่ำกว่า 20 ราย ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 168 ราย ส่วนทางฝรั่งเศสพบเด็กติดเชื้อไวรัส 70 คน หลังเปิดเรียนใหม่ภายในสัปดาห์เดียว ซึ่งมีรายงานว่าโรงเรียนทางเหนือของฝรั่งเศส 7 แห่ง ได้ปิดการเรียนการสอนแล้ว เราก็ต้องศึกษา และเรียนรู้จากประเทศอื่นๆ

#### เช็กอิน 'ไทยชนะ' พุ่ง 5.5ล. ครั้ง

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ส่วนการใช้ www.ไทยชนะ.com มียอดสะสมของการลงทะเบียนร้านค้าเป็น 60,853 ร้านค้า จำนวนคนเข้าใช้ 3,660,081 คน เช็กอิน 5,562,344 ครั้ง เช็กเอาต์ 4,052,259 ครั้ง ประเมินร้าน 2,617,781 ร้าน ขอบคุนทุกจังหวัดที่ช่วยกันลงไปตรงนี้ โดยร้านอาหารลงทะเบียนเป็นอันดับที่ 1 ตามมาด้วยห้าง ซูเปอร์ มาร์เก็ต และการให้บริการอื่นๆ ซึ่งห้างสรรพสินค้าเช็กอินมากที่สุด แต่เช็กเอาต์ออกน้อย ขอให้ทุกท่านทำให้อิน โดยเช็กอินแล้วขอให้เช็กเอาต์ด้วยเพื่อนคนอื่นจะได้เข้าใช้บริการ ขอบคุนประชาชนทุกคนในฐานะผู้ใช้บริการ และขอบคุนผู้ให้บริการทุกส่วนที่เข้ามาลงทะเบียนด้วย ทั้งนี้ มีคณะกรรมการที่เป็นชุดตรวจเข้าไปตรวจให้ ทั้งชุดตรวจส่วนกลาง ชุดตรวจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และชุดตรวจทั่วไป อย่างไรก็ตาม สำหรับการเดินทาง การทำงานที่บ้านยังคงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด เพราะในเวลาเร่งด่วนในรถไฟฟ้ามายังความยากลำบากในการบริการจัดการ ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และพยายามอย่าออกไปในช่วงเวลาเร่งด่วน

#### ชี้ข้อมูลเก็บ60วันลบทิ้ง

"การเก็บข้อมูลต่างๆ เจตนาของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ข้อมูลตรงนี้ใช้เพียงหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดตามในการควบคุมโรค ยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวจะไม่ได้อยู่ในชุดข้อมูลของระบบเลยและข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บไว้ประมาณ 60 วันเท่านั้น หากไม่พบการติดเชื้อข้อมูลต่างๆ จะถูกลบออกไป ไม่มีกัมนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นของประชาชนอย่างกังวลใจ โฆษก ศบค.กล่าว และว่า สำหรับกลุ่มธุรกิจหรือผู้ใช้บริการ กิจการ หรือคนที่ดูแลกิจกรรมที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น สถานสาธารณะ ขอบคุนความร่วมมือเข้าสู่ระบบใช้งานแพลตฟอร์มไทยชนะเพื่อเข้าสู่ระบบเดียวกันและจะได้ดูแลและช่วยให้การติดตามโรคก็จะง่ายขึ้น

#### ขูปิดร้านเสริมสวยทำสีผม-เล็บ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงกรณีมีร้านเสริมสวยเริ่มให้บริการตัด ย้อม นอกเหนือจากการตัดผมสระ โดริผม หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษอย่างไรว่า ล่าสุดของการประกาศยังไม่อนุญาตให้ร้านเสริมสวยตัดผม ย้อมผม เพราะใช้เวลาในการทำมากกว่า 2 ชั่วโมง แต่อีกสักระยะหนึ่งถ้าสามารถช่วยกันทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงกว่า 2 หลักไปนานๆ ได้ ก็จะเข้าสามารถเข้าสู่อุปกรณ์ปรนระยะที่ 3 หรือระยะที่ 4 ได้ แต่ถ้าพบการกระทำหรือมีผู้ร้องเรียนจะมีทีมเข้าไปแนะนำตักเตือนก่อน แต่หากยังไม่ปฏิบัติตามอีกก็จะต้องถูกปิดร้าน ขอบคุนความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันเพื่อป้องกันการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค

#### แนะผับบาร์ตีไซใหม่ นั่งดื่ม

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงกรณีธุรกิจสถานบันเทิง ผับ บาร์ จะกลับมาเปิดบริการตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 หรือไม่ว่า หลังจากมีการเน่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศทำให้เราเกิดความกังวลใจ โดยกลุ่มธุรกิจนี้อยู่ในกลุ่มสีแดง คือกิจการ กิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเกณฑ์ปานกลางถึงสูง อยู่ในกาผ่อนปรนระยะที่ 4 ทั้งนี้ หากดูจากการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเราสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อจากตัวเลขสามหลักในช่วงมีนาคม ลดลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 1 วันนีประมาณ 22 วันแล้ว ถือว่ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อหลักเดียวยาว 22 วัน หรือประมาณ 3 สัปดาห์ หากการตีไซไม่ตก ขอบคุนร่วมมือจากทุกคนช่วยกัน ขอให้ตัวเลขหลักเดียวไปนานๆ กิจการ กิจการ ทุกๆ อย่างจะกลับมาได้เหมือนเดิม แต่ต้องอยู่ในชีวิตวิถีใหม่ หรือนิว นอร์มอล คือต้องมีการสวมหน้ากาก มีที่นั่งที่ปลอดภัย ต้องมีการตีไซนอกแบบนวัตกรรม เพื่อให้ทางการหรือหน่วยงานสาธารณสุขมั่นใจได้ว่าเมื่อไปดื่ม ไปนั่งที่ร้าน แล้วจะปลอดภัยไม่ติดโรคโควิด-19 ได้ โดยระหว่างรอการเปิดร้านนั้นสามารถเสนอความคิดเห็นมาได้

#### กรม.ไฟเขียววงกลางกักตัว

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กรมเห็นชอบในหลักการตามนโยบายของรัฐบาล และ ศบค.ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบการแยก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการของบุคคลโดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ กักกันตัวเป็นเวลาประมาณ 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้กันทั่วโลกนี้ โดยมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม จัดหาที่พักอาหาร และยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคให้แก่ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากงบกลางได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ โดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันการติดต่อและแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งรัฐธรรมนุญยังบัญญัติให้บุคคลมีสิทธิได้รับการปกป้องและจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

#### 'อนุทิน' เตือน2โรคผสมโควิด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในภาพรวมภายหลังจากปลดล็อกการผ่อนปรนกิจกรรมระยะ 2 ว่า ก็ให้เพิ่มความระมัดระวัง



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (อ่านต่อหน้า ๕)

และให้ความรู้กับประชาชน ช่วงนี้ก็ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดใหญ่ และระวังเรื่องไข้เลือดออก เพราะสองโรคนี้หากผสมกับโควิด-19 จะทำให้มีอาการรุนแรง นอกจากนี้ ต้องพยายามอย่าให้มีลูกน้ำยุงลาย แล้วเราจะปลอดภัย

## ไทยผลิตวัคซีนโควิดปีหน้า

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีข่าวดีสำหรับการผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ล่าสุดงานวิจัย "วัคซีนชนิด mRNA" ที่ศูนย์วิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ อว.มอบให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับผิดชอบประสบความสำเร็จในระดับดีหลังทดสอบในหนูทดลองแล้ว โดยผลการคัดกรองเบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าให้ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า Neutralizing antibody ในระดับที่สูงถึง 1:3000 ทั้งนี้ กำลังเตรียมจะทดสอบในลิงในประเทศไทยสัปดาห์หน้าต่อไป ได้มีการประสานเตรียมการผลิตวัคซีนชุดแรกกับโรงงานผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา เพื่อนำมาใช้ทดสอบในคนตามขั้นตอนมาตรฐานสากล รวมทั้งได้ประสานกับบริษัท Bionet Asia ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของไทย เตรียมดำเนินการในารรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากโรงงานผลิตวัคซีนต้นแบบ เชื่อว่าจะสำเร็จจนถึงขั้นสุดท้าย คือ ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยี mRNA ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่มากที่สุดในประเทศไทยและนำมาใช้ช่วยคนไทยในการป้องกันโควิด-19

นายสุวิทย์กล่าวต่อว่า เมื่อมีวัคซีนโควิด-19 ใช้แล้ว ไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่มีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอ ความท้าทายของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คือ การบริหารจัดการให้แน่ใจว่าจะมีวัคซีนใช้งานได้อย่างรวดเร็วและจำนวนเพียงพอ ซึ่งต้องเตรียมการทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา และการผลิตควบคู่กันไป เช่น การเตรียมโรงงานเพื่อผลิตวัคซีนสำหรับทดสอบในอาสาสมัคร รวมทั้งการวางแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่บริษัทผลิตวัคซีนในประเทศไทยซึ่งต้องเตรียมการให้เหมาะสมจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการผลิตวัคซีนให้เพียงพอสำหรับประเทศไทยในปีหน้าได้หากประสบความสำเร็จ

## สมาคมบันเทิงวอนเยียวยา

นายดำรงเกียรติ พิณีการ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จ.ชลบุรี กล่าวว่ กรณี นพ.ศิวรักษ์ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เจาะการแก้ไขปัญหาคัดกรอง

ระบาดของโรคโควิด-19 และอดีตนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกันสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาการควบคุมโรค ระบุว่า รัฐบาลต้องคิดหนัก ต้องหาทางช่วยเหลือธุรกิจสถานบันเทิงและให้ไปหาธุรกิจทำว่า ถือเป็นสัญญาณเตือนว่าธุรกิจนี้คงจะไม่ได้อีกเร็วๆ นี้ รู้สึกเสียใจในฐานะที่ประกอบสถานบันเทิงมานานหลายปี แต่ก็เข้าใจในการแพร่ระบาด ที่ผ่านมาก็ยังมีความคาดหวัง แต่ก็คงรอเปิดสนามเป็นก่อน ดูว่าการเปิดสถานบริการคงจะต้องยืดเวลาออกไป และเมื่อไม่ก็วันก็มีต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสของสถานประกอบการ

"ที่ผ่านมาก็มีการยื่นในเรื่องการเปิดสถานบันเทิงมีการเตรียมพร้อมจ่ายเงินเดือนให้พนักงานตามปกติ แต่เมื่อสถานการณ์ดูแล้ว จะใช้เวลาก็ได้แจ้งพนักงานให้กลับบ้านไปก่อน เพราะอย่างน้อยก็ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่บางส่วนที่ไม่กลับบ้านก็มาขายอาหารในพืทยา เช่น น้ำปั่นของบั้งย่าง อย่างไรก็ตามก็ทางผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองพัทยาได้ประชุมหารือในการจะทำหนังสือถึงนายกเมืองพัทยาในการประสานเป็นตัวแทนในเรื่องของเจ้าของพื้นที่ในเมืองพัทยาหลายแห่งในเรื่องการลดค่าเช่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพราะส่วนมากเจ้าของที่ดินและอาคารยังมีการเก็บค่าเช่าเต็มอยู่ ในส่วนพนักงานทางเจ้าของผู้ประกอบการทุกรายก็พยายามจะช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบแต่ตอนนี้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนเป็นหลัก และยอมรับการเปิดสถานบริการได้ตามปกติคงต้องใช้เวลานานหลายเดือน" นายดำรงเกียรติกล่าว

## เชียงใหม่จึกลายล็อก-ช่วยเหลือ

นายชาวลิต ฉ่อนเจริญ ผู้บริหารสวนอาหารเสนาห์ชาน้ำ ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ในฐานะประธานชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า รัฐบาลควรใช้วิธีผ่อนปรนหรือคลายล็อกให้สถานบันเทิงที่เป็นผับบาร์เปิดในเฟสที่ 4 หลังสามารถควบคุมโรคได้แล้ว ไม่ใช่

บอกให้ปิดกิจการและเปลี่ยนอาชีพใหม่ โดยอ้างการระบาดโรคในผับบาร์ที่เกาหลีใต้รอบใหม่ ซึ่งสถานบันเทิงได้หยุดกิจการมากกว่า 3 เดือนแล้ว เป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากมาตรการดังกล่าว

"รัฐบาลควรประกาศล่วงหน้า พร้อมเยียวยาผู้ประกอบการที่ลงทุนไปแล้ว บางรายลงทุนเปิดผับบาร์ ร้านอาหารและภัตตาคารขนาดใหญ่ 10-20 ล้านบาท ต้องมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย และดูแลพนักงานอยู่ ดังนั้น ควรมีมาตรการยืดเวลาชำระหนี้และดอกเบี้ยออกไป 1-2 ปี พร้อมชดเชยค่าจ้างแก่พนักงานหรือลูกจ้าง 3-6 เดือน ตามกฎหมายแรงงานแทนผู้ประกอบการ หากให้เปลี่ยนอาชีพอาจมีพนักงานตกงานจำนวนมาก ถ้าให้เปลี่ยนอาชีพใหม่ต้องลงทุนเพิ่ม แล้วรัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไร" นายชาวลิตกล่าว และว่า เชียงใหม่มีสถานบันเทิงขนาดใหญ่ ไม่เกิน 10 แห่ง นอกนั้นเป็นขนาดกลางและร้านเล็กทั่วไป โดยเฉพาะร้านอาหารและภัตตาคารที่มีอยู่กว่า 100 แห่ง ที่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้อุตสาหกรรมลดลง 70-80% เหลือลูกค้าเพียง 20-30% เท่านั้น รัฐบาลควรคลายล็อกห้ามดื่มในร้านอาหารและภัตตาคารได้แล้ว เพื่อประเมินผลกระทบควบคุมโรคดังกล่าวด้วย

## 'อ้อมน้อย'เตรียม'โมเดล'คัมแบ็ก

หลังจากรัฐบาลเริ่มปลดล็อกผ่อนปรนให้กีฬาบางชนิดกลับมาแข่งขัน และออกคำสั่งยกเว้นได้ตามมาตรการคลายล็อกของรัฐบาล โดยในส่วนกีฬาประเภทที่จำเป็นต้องมีการเผชิญหน้ากัน ทั้งฟุตบอล, มวย รวมไปถึงกีฬาประเภทที่มีอ้อมน้อย ยังไม่ได้รับการพิจารณาให้กลับมาแข่งขันหรือฝึกซ้อมได้ตามปกติ ซึ่งภาคธุรกิจไม่ว่าในที่จะพิจารณาคลายล็อกมวยไทย ให้สามารถกลับมาแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมเข้าสนามได้ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563

ขณะเดียวกัน ลิขธิ์ ปากพั้ง ทีมงานผู้ช่วยกลุ่มพลังใหม่ และศึกจ้าวมวยไทย เวทีสยามอ้อมน้อย แจ้งว่า เวทีมวยอ้อมน้อย เตรียมเป็นโมเดลด้วยการจัดต่อยศึกจ้าวมวยไทย วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน เป็นการทดสอบระบบแบบสนามปิด โดยมีการถ่ายทอดสดเพื่อให้เข้าเกณฑ์มาตรการผ่อนปรนเฟส 3 แสดงให้เห็นถึงการป้องกันโดยส่งแนวทางอย่างปลอดภัยไปยัง ศบค. ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์โดยสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร คัดกรองให้กรรมการเหลือเพียงแค่ 9 คนตัดสิน นักมวยก่อนขึ้นชกต้องมีใบตรวจผ่านโควิด-19 ให้มีที่เสี่ยขึ้นให้ห้าคนเดียว ให้มีหัวหน้าคณะหรือผู้ฝึกสอนอยู่ที่มุมสองคนเดียว เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องผ่านการคัดกรองจากสาธารณสุข และสุดท้ายคือ ผู้ตัดสินบน



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (อ่านต่อหน้า ๕)

เวทีห้ามโดนตัวนักมวยโดยใส่แมสชั่นห้าม

“เสียไม้ท” นายณัฐเศรษฐีรัตนวงศ์ ผู้บริหารอาณาจักรมวยไทยเพชรยินดี ออกมาตอกย้ำอีกว่า ถ้ามวยไทย ต้องเริ่มเดือนกันยายน สงสัยต้องพากันมวยไปทำเนียบ พวกเราจะตายกันหมดแล้วครับ

**‘ชาติชาย’ เผยต่อรองพลตลิ่งกม.ย.**

ผู้สื่อข่าวมติชนสอบถามไปยัง “ชาติชาย” นายสมชาติ เจริญวิชัย นายกสมคัมภีร์พามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการที่คนมวยไทยขับเคลื่อนขอลดล็อกให้กีฬามวยกลับมาแข่งขันได้ตามปกติ โดยนายสมชาติเปิดเผยว่า เพิ่งจะหารือกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถึงเรื่องการขอลดล็อกกีฬามวยกลับมาแข่งขัน ซึ่งนายพิพัฒน์รับปากแล้วว่า จะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับบิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงความเป็นไปได้ คาดว่า จะมีข่าวดีสำหรับวงการมวยในเร็วๆ นี้ เรากำลังต่อรองกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ โดยจากที่คุยกันนอกกรอบทุกฝ่ายเห็นว่า จะให้กีฬามวยกลับมาแข่งขันแบบปิดสนาม ไม่ให้แฟนมวยเข้าชมได้ในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งเราได้หารือกันถึงกรอบในการวางมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ไว้แล้ว

“มาตามไอ” น.ส.ปริยากร รตินสุบรรณ โปรโมเตอร์หญิงแกร่งลูกสาวของนายทรงชัย รตินสุบรรณ โปรโมเตอร์ชื่อดังศึกวันทรงชัย ออกมาระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ถ้ามวยชกชิงหาคม เราจะอยู่กันอย่างไร ทุกคนมีความหวังว่าจะได้กลับมาในปลายมิถุนายน ถ้าต้องรอไปจนถึงสิงหาคม จะต้องทำอย่างไรกับชีวิต นักมวยหลายคนกลับไปต่างจังหวัดแล้ว ค่ามวยปิดตัวลงดูแลนักมวยไม่ไหว โปรโมเตอร์ ปิดบริษัท ไม่มีมวยไม่มีงาน เราพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างอย่างเข้มงวดเพื่อให้งานมวยเดินต่อไปแต่สิงหาคม ไม่ไหวแน่ ตายกันก่อนจะกลับมา มาเปิดอีกที ก็ไม่ฟื้นแล้ว

**ญี่ปุ่นเตรียมยกเลิกม.ฉุกเฉินเพิ่ม**

จำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกเนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ อยู่ที่ 320,448 ราย สหรัฐยังเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากที่สุด รวม 91,985 ราย ตามด้วยอังกฤษ 34,796 อิตาลี 32,007 ฝรั่งเศส 28,239 สเปน 27,709 และบราซิล 16,853 ขณะที่ผู้ติดเชื้อทั่วโลก 4,910,480 คน สหรัฐมีผู้ติดเชื้อสูงสุดที่ 1,550,539 คน รัสเซีย 299,941 สเปน 278,188 บราซิล 255,368 อังกฤษ 246,406 อิตาลี 225,886 ฝรั่งเศส 179,927 เยอรมนี 177,289 ตุรกี 150,593 อิหร่าน 122,492 และอินเดีย ซึ่งกลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อทะลุแสนคนที่ 100,340 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4,642 คนในหนึ่งวันที่ผ่านมา ส่วนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายดีแล้วอยู่ที่ 1,904,446 คน

หนังสือพิมพ์อาซาฮิอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลญี่ปุ่นว่า ในสัปดาห์นี้รัฐบาลอาจยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดโอซาก้า เกียวโต และเฮียวโงะ พันจาก 8 จังหวัดที่ยังคงบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ แต่จะให้มีผลบังคับใช้ต่อไปที่ฮอกไกโด กรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบ ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีการยกเลิกประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วใน 39 จังหวัด จากทั้งสิ้น 47 จังหวัด หลังจากในสัปดาห์นี้ญี่ปุ่นเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่มีจำนวนลดลง เพื่อให้กิจกรรมที่จำเป็นในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สามารถกลับมาขับเคลื่อนต่อไปได้

**ฝรั่งเศสปิดโรงเรียนหลังระบอบซ้ำ**

เว็บไซต์วอยซ์ออฟอเมริกา รายงานอ้างรัฐมนตรีศึกษาธิการฝรั่งเศสว่า โรงเรียนในฝรั่งเศสจำนวนหนึ่งต้องปิดตัวลงอีกครั้งหลังจากรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ได้เพียง 1 สัปดาห์ หลังจากพบนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยนายฌอง มิเชล บล็องเก้ รัฐมนตรีสาธารณสุขฝรั่งเศส ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 70 ราย นับตั้งแต่รัฐบาลประกาศเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถม 40,000 แห่งทั่วประเทศหรือคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของโรงเรียนทั่วประเทศ ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม โดยมิใช่โรงเรียนเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ต้องปิดลงอีกครั้ง พร้อมทั้งระบุว่า การปิดโรงเรียนที่มีผู้ติดเชื้อแสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาล

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (อ่านต่อหน้า ๕)

## ทรัมป์ขู่ระงับเงินทุนอุดหนุน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ขู่ที่จะระงับการให้เงินสนับสนุนองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างถาวร หากไม่มีการปรับปรุงองค์การอย่างมีนัยสำคัญภายใน 30 วันนับจากนี้ โดยทรัมป์ระบุในจดหมายที่ส่งถึงนายปีเตอร์ อีธานอม กวีเรียส ผู้ว่าการใหญ่ WHO ที่เขาย้ำว่าจดหมายนี้มีความชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้ว

ในจดหมายดังกล่าว ทรัมป์ได้เขียนถึงสิ่งที่เขาระบุว่าเป็นตัวอย่างของความล้มเหลวในการบริหารจัดการเมื่อเกิดการแพร่ระบาดใหญ่ของ COVID-19 การไม่รายงานอย่างเร่งด่วนเมื่อพบการปรากฏขึ้นของไวรัส และใกล้ชิดกับจีนมากเกินไป

“ชัดเจนว่าการทำผิดพลาดแล้วซ้ำเล่าของท่านและองค์กรของท่านในการรับมือกับการแพร่ระบาดใหญ่ทำให้ทั้งโลกต้องจ่ายด้วยราคาที่สูงมาก หนทางในการก้าวเดินไปข้างหน้าสำหรับชุดคือการแสดงให้เห็นว่า WHO เป็นอิสระจากจีน” จดหมายของทรัมป์ระบุ

## บ.ยามะกันอ้างผลทดลองวัคซีนดี

บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ “โมเดอร์นา” ของสหรัฐฯ ออกมาเปิดเผยผลการวิจัยทางคลินิก (clinical trial) ครั้งแรกของยาต้านไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ที่บริษัทผลิตขึ้น ในการทดลองกับกลุ่มอาสาสมัครตัวอย่าง ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ทั้งนี้ บริษัทระบุว่า ยาต้านไวรัส mRNA-1273 ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มอาสาสมัคร 8 คนที่ได้รับยา ในปริมาณเดียวกับที่พบในตัวผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามปกติ โดยผู้ได้รับยาปลอดกักตัว มีเพียงรอยแดงและปวดเล็กน้อยหลังได้รับยาเท่านั้น ขณะที่ผลการทดลองกับหนูแสดงให้เห็นว่าวัคซีนช่วยป้องกันไวรัสไม่ให้แบ่งตัวในเซลล์ปอดของหนูได้

“ข้อมูลดังกล่าวยืนยันความเชื่อของเราว่า mRNA-1273 มีศักยภาพที่ช่วยป้องกันโรค COVID-19 และช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเราในการเลือกโกลด์สำหรับการทดสอบสำคัญในขั้นต่อไป” ผู้บริหารบริษัทโมเดอร์นาระบุ ทั้งนี้ ต้องมีการทดสอบทั้งหมด 3 ขั้นตอนยืนยันผลในการต้านไวรัสของยาที่ผลิตขึ้นมาได้

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ แสดงความยินดีต่อข่าวดังกล่าว และว่า “สิ่งที่พวกเขาทำถือเป็นเรื่องเหลือเชื่อ ผมได้เห็นผลการทดลองแล้ว มันดีทีเดียว ผมมีความสุขมาก ตลาดหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมากด้วย”

หลังข่าวความสำเร็จในการทดสอบเบื้องต้น เผยแพร่ออกไป ตลาดหุ้นของสหรัฐฯ 3 ตลาดหลักพากันปรับตัวขึ้นรับข่าวดี ขณะที่หุ้นของบริษัทโมเดอร์นาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 19.69% มปิดที่ 80 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อหุ้น

## นักวิทยาศาสตร์ทำยาใหม่ระงับโควิด

นักวิทยาศาสตร์จีนกำลังพัฒนายาซึ่งเชื่อว่าช่วยระงับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ โดยยาดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดลองของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ไม่เพียงแต่จะช่วยย่นระยะเวลาฟื้นตัวของผู้ป่วย แต่ยังจะช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันระยะสั้นจากไวรัส COVID-19 ด้วย

นายซันนี่ เชีย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมก้าวหน้าด้านจีโนมิกส์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง กล่าวว่า ยาดังกล่าวประสบความสำเร็จในการทดสอบเบื้องต้นกับสัตว์ โดยพบว่าหลังมีการฉีดแอนติบอดีที่ไปจับกับไวรัสจนทำให้สามารถยับยั้งไวรัสไม่ให้เข้าไปติดเชื้อในเซลล์ของมนุษย์ (neutralizing antibody) เข้าไปยังหนูที่มีเชื้อไวรัส ทำให้จำนวนไวรัสลดลงภายใน 5 วัน ทำให้เชื่อว่ายาดังกล่าวน่าจะมีผลในการรักษาโรคได้เช่นกัน

ยาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งกำลังทดลองอยู่นี้ผลิตขึ้นมาจากแอนติบอดีของผู้ที่เคยป่วยจาก COVID-19 แต่หายดีแล้ว ซึ่งทางศูนย์ได้สกัดมาจากเลือดของผู้ที่เคยป่วย 60 คน เนื่องจากเมื่อหายป่วยร่างกายจะผลิตภูมิคุ้มกันขึ้นเพื่อป้องกันไวรัส

ผลการศึกษาซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ “เซลล์” ระบุว่า การใช้แอนติบอดีของผู้ที่หายป่วยมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นหนทางในการรักษา COVID-19 และช่วยทำให้เวลาฟื้นตัวของผู้ป่วยสั้นลง

เขาระบุว่า ยาน่าจะพร้อมสำหรับการใช้งานได้ภายในปีนี้ และทันสมัยสำหรับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่ระบาดซ้ำในช่วงฤดูหนาว โดยขณะนี้เขากำลังเตรียมวางแผนสำหรับการวิจัยทางคลินิก ซึ่งน่าจะดำเนินการในออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆ เนื่องจากขณะนี้ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในจีนลดลง จึงมีกลุ่มตัวอย่างที่จะให้มาเป็นอาสาสมัครในการทดลองไม่เพียงพอ

ปัจจุบันจีนมีการพัฒนาวัคซีน 5 ตัว ที่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถจัดการกับไวรัส COVID-19 และกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบกับมนุษย์ อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกชี้ว่า การพัฒนาวัคซีนอาจต้องใช้เวลา 12-18 เดือน



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๕

## อก.ยันยาโควิดเพียงพอใช้ยาว

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ญ.นันทกานนท์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม (อก.) กล่าวว่า อก. ได้วางแผนบริหารจัดการเพื่อให้มียาที่จำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ภายในประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งในภาวะวิกฤตและระยะยาว ซึ่งมียาที่ใช้ร่วมกัน 7 รายการ โดย อก.ผลิตเอง 5 รายการ ประกอบด้วย 1.ยาคลอโรควิน รักษาโรคมาลาเรีย สำรองไว้ 1.8 ล้านเม็ด 2.ยาด้านไวรัสเอดส์สูตรผสมโลพินาเวียร์ และรีโทนาเวียร์ (Lopinavir/Ritonavir) สำรองไว้ 30.6 ล้านเม็ด 3.ยาด้านไวรัสเอดส์ดาร์นาเวียร์ (Darunavir) สำรองไว้ 1.9 ล้านเม็ด 4.ยาด้านไวรัสเอดส์รีโทนาเวียร์ (Ritonavir) สำรองไว้ 1.9 ล้านเม็ด 5.ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) ยาปฏิชีวนะใช้รักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย สำรองไว้ 3.4 ล้านเม็ด ญ.นันทกานนท์ กล่าวว่า ส่วนยาอีก 2 รายการ

คือ ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ได้จัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศแล้ว 1.09 ล้านเม็ด และยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งเป็นยาสำคัญตัวหนึ่งที่ใช้ในการรักษา อก.และกรมควบคุมโรค ได้มีการจัดซื้อแล้ว 187,000 เม็ด จาก 2 แหล่งผลิตหลัก คือบริษัท FujiFilm Toyama Chemical Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท Zhejiang Hisun Pharmaceutical Company ประเทศจีนซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิตจากญี่ปุ่น โดยได้กระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ แล้วประมาณ 100,000 เม็ด ยังคงมีสำรองในคลังของ อก.ประมาณ 87,000 เม็ด และจะส่งมอบเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคมเพื่อสำรองไว้อีก 303,860 เม็ด (จากประเทศญี่ปุ่น 103,860 เม็ด ที่เลื่อนการส่งมอบมาจากในปลายเดือนเมษายน และส่งมอบจากสาธารณสุขประชาชนจีน 200,000 เม็ด) ซึ่งจะทำให้มียาฟาวิพิราเวียร์ใช้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗

## ปิดรพ.สนามมธ.-จำเป็นเปิดใหม่

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว. สาธารณสุข พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ด้าน สาธารณสุข เยี่ยมชมอาคารผู้ป่วยวิกฤตระบบ การหายใจบ้านปู เพื่อยกระดับ รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลโควิดสมบูรณ์ แบบ และร่วมแถลงข่าวยุติการส่งผู้ป่วยโควิด เข้าโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โดยมี ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.นพ. พฤษศ ี ต่ออุดม ผู้อำนวยการ รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ, ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัย ลักษณ์ ผอ.รพ.สนามธรรมศาสตร์, นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ร่วมแถลงการณ์

การยุติบริการชั่วคราวสู่โหมด Stand by ของ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

รายงานข่าวแจ้งว่า จากสถานการณ์ที่จำนวน ผู้ป่วยใหม่ของประเทศลดลงจนเป็นศูนย์ร่วมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้มีการ ขยายศักยภาพ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ใน ขณะนี้จำนวน 46 เตียง ทำให้ความจำเป็นของ โรงพยาบาลสนามในขณะนี้ลดลง โดยในวันที่ 18 พฤษภาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้แถลง ขาวการยุติการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนาม ลงชั่วคราวปรับสู่โหมด stand by โดยจะสามารถ เปิดใหม่ได้ภายใน 24 ชั่วโมง หากมีความจำเป็น เพื่อรองรับการระบาดระลอก 2 หรือ 3 ในอนาคต โดยอาคารสถานที่และเครื่องมือทั้งหมดจะยังคง อยู่ มีเพียงทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ย้ายออก ไป โดยอาคารแห่งนี้ยังคงสภาพเตรียมพร้อม ตั้งกล่าวจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้วจึง ค่อยมีการพิจารณาอีกครั้ง